

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng nhân dân Huyện khóa XII.

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Thường trực HĐND Huyện khóa XII triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền và Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022:

1. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân:

Hoạt động của HĐND Huyện chủ yếu được thể hiện ở các kỳ họp. Trong năm qua, thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, ngày 22/12/2021 về chương trình hoạt động của HĐND Huyện năm 2022, Thường trực HĐND Huyện đã theo dõi, bám sát chương trình công tác để chỉ đạo, đôn đốc chuẩn bị nội dung trình các kỳ họp thứ 6, 7, 8, 9 HĐND Huyện khóa XII theo kế hoạch, trong đó có 02 kỳ họp chuyên đề và 2 kỳ họp thường lệ. Đã ban hành 24 Nghị quyết trong đó 16 Nghị quyết chuyên đề. Tại kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) dự kiến ban hành 11 Nghị quyết trong đó 02 Nghị quyết chuyên đề.

Qua các kỳ họp, công tác chuẩn bị nội dung cơ bản đảm bảo chất lượng, thời gian quy định; việc thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình và các nội dung trình các kỳ họp được Thường trực HĐND Huyện phân công cụ thể để các Ban HĐND Huyện thực hiện; đồng thời chỉ đạo các Ban theo dõi sát việc chuẩn bị nội dung trình kỳ họp ngay từ khâu dự thảo, khảo sát thực tế để từng bước nâng cao chất lượng thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình HĐND Huyện. Đối với những Nghị quyết chuyên đề có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, liên quan trực tiếp đến nhân dân, Thường trực HĐND Huyện đề nghị Thường trực UBMTTQ Việt Nam Huyện tham gia phản biện và trình bày ý kiến phản biện bằng báo cáo tại Kỳ họp HĐND Huyện.

Công tác Chủ trì tại các kỳ họp đảm bảo chương trình; điều hành linh hoạt, gợi mở, định hướng nhiều vấn đề để đại biểu HĐND Huyện tham gia thảo luận, quyết định; các nội dung chưa rõ được tổng hợp yêu cầu báo cáo, giải trình; các nội dung góp ý được tổng hợp, tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh, tạo sự đồng thuận, minh bạch, dân chủ trước khi điều hành thông qua các Nghị quyết.

Sau kỳ họp, Thường trực HĐND Huyện kịp thời tiếp thu, chỉnh lý, ký chứng thực nghị quyết và gửi đến các cơ quan đơn vị, địa phương và các đại biểu HĐND

Huyện; họp rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp, đồng thời thông báo kết quả kỳ họp, thời gian và nội dung tiếp xúc cử tri đến đại biểu HĐND Huyện và cơ sở.

2. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND Huyện:

Trên cơ sở các Nghị quyết đã được HĐND Huyện thông qua trong năm và các Nghị quyết HĐND còn hiệu lực thi hành, Thường trực HĐND Huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc UBND Huyện ban hành chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện.

Trong năm 2022, thông qua việc theo dõi tiến độ bố trí nguồn, phân công trách nhiệm cho các cơ quan trong tổ chức thực hiện, Thường trực HĐND Huyện đã tăng cường công tác giám sát, đánh giá, đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND Huyện về nhiệm vụ phát triển KTXH - QPAN và thực hiện dự toán ngân sách năm 2022; triển khai công tác chuẩn bị đầu tư XDCB cho kế hoạch năm 2023; triển khai thực hiện Chương trình giám sát năm 2022 đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra.

Thường trực HĐND Huyện, thông qua các cuộc họp UBND, kết luận của phiên họp Thường trực HĐND thường xuyên đề nghị UBND Huyện kịp thời báo cáo, giải trình khi phát hiện sự chậm trễ, sai sót, cùng UBND Huyện tháo gỡ những vướng mắc, bất cập phát sinh nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết HĐND Huyện đề ra.

3. Về hoạt động giám sát:

Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND, ngày 14/7/2021 về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND Huyện, ngoài việc thực hiện công tác giám sát tại các kỳ họp, Thường trực HĐND Huyện phối hợp cùng các Ban HĐND Huyện đã tổ chức giám sát, khảo sát các nội dung sau:

- Thường trực HĐND Huyện giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 về nhiệm vụ phát triển KTXH - QPAN năm 2022 đối với UBND Huyện trên tất cả các lĩnh vực; hằng tháng Thường trực HĐND Huyện họp thường kỳ đánh giá tình hình và phân công đại diện Thường trực HĐND Huyện tham gia phiên họp của UBND Huyện để có ý kiến góp ý, kiến nghị với UBND về giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND đã đề ra.

- Tổ chức khảo sát thực tế danh mục các công trình trong kế hoạch sử dụng đất, danh mục dự án đầu tư xây dựng cơ bản (kể cả nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư), danh mục các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn huyện.

- Tham gia giám sát, khảo sát cùng Ban KT-XH HĐND Huyện về các nội dung: Việc thực hiện các công trình xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công đã được HĐND Huyện ban hành Nghị quyết năm 2019, 2020; về việc quản lý, sử dụng đất công tại các cơ quan, đơn vị, hợp tác xã trên địa bàn huyện. Khảo sát đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn ủy thác từ ngân sách huyện qua Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; khảo sát, đánh giá đầu tư, quản lý các công trình di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh cấp tỉnh trên địa bàn huyện.

- Tham gia giám sát cùng Ban Pháp chế HĐND Huyện về các nội dung: Tình hình thực hiện quy định pháp luật về thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Núi Thành từ năm 2018 – 2021; về tình hình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện Núi Thành; tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện Núi Thành.

Quá trình chỉ đạo công tác khảo sát, giám sát luôn được thực hiện nghiêm túc đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định; ngoài việc triển khai giám sát trực tiếp còn giám sát gián tiếp thông qua xem xét, thẩm tra các báo cáo bằng văn bản của các ngành, địa phương; sau giám sát đã đánh giá nhận xét, kiến nghị UBND Huyện và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khắc phục các tồn tại thiếu sót và tổng hợp báo cáo kết quả giám sát tại các kỳ họp HĐND Huyện.

4. Tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND Huyện thường kỳ:

Thường trực HĐND Huyện duy trì nghiêm túc phiên họp thường kỳ hằng tháng với thành phần tham dự đảm bảo theo quy định. Tại các phiên họp thường kỳ, Thường trực HĐND Huyện đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng, bàn nhiệm vụ cho tháng tiếp theo; đồng thời xem xét giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền; một số phiên họp lồng ghép nghe UBND Huyện và các ngành báo cáo, giải trình về những vấn đề có liên quan. Sau mỗi phiên họp Thường trực HĐND Huyện ban hành thông báo kết luận kịp thời, UBND Huyện đã tích cực phối hợp với Thường trực HĐND Huyện giải quyết những vấn đề đã được chủ tọa phiên họp kết luận; các Ban, Tổ và đại biểu HĐND Huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các công việc được Thường trực HĐND Huyện giao.

5. Giải quyết những vấn đề trong thời gian giữa 2 kỳ họp HĐND Huyện:

Trong năm qua, để kịp thời giải quyết những vấn đề mới phát sinh theo thẩm quyền, trên cơ sở đề xuất của UBND Huyện và các ngành liên quan, căn cứ các quy định hiện hành, kết quả khảo sát thực tế, nội dung báo cáo giải trình của các cơ quan và qua thảo luận công khai, dân chủ, quyết định theo nguyên tắc đa số trong các phiên họp thường kỳ hằng tháng. Trong phiên họp tháng 6/2022 Thường trực HĐND Huyện nghe UBND Huyện và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Huyện giải trình các nội dung yêu cầu tại Kế hoạch số 01/KH-HĐND ngày 06/6/2022 của Thường trực HĐND Huyện. Thường trực HĐND Huyện đã cho ý kiến đối với 16 Tờ trình và 01 Công văn do UBND Huyện trình về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, ngân sách, đất đai...; đồng thời báo cáo lại HĐND Huyện trong kỳ họp gần nhất.

6. Công tác tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tổ chức tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến cử tri:

Thường trực HĐND Huyện ban hành Thông báo số 20/TB-HĐND ngày 31/12/2021 về lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND Huyện khóa XII trong năm 2022; Thông báo lịch tiếp công dân được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, theo đó các thành viên Thường trực HĐND, đại biểu HĐND đã bố trí tiếp công dân đảm bảo theo quy định. Thường trực đã duy trì thường xuyên công tác tiếp dân, tiếp nhận, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và xem xét việc giải quyết

các đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền. Trong năm đã tiếp 548 lượt với 580 người, 548 vụ việc, có 01 đoàn đông người với 07 người (ủy quyền tiếp, tiếp lần đầu). Đã tiếp nhận 1.351 đơn, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước (cấp huyện 670 đơn, cấp xã 681 đơn). Trong đó, đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền 132/153 đơn, tăng 230% so với cùng kỳ năm trước, đã giải quyết 91 đơn, đạt 68,9%; đơn tố cáo thuộc thẩm quyền 01/02 đơn, giảm 01 đơn so với cùng kỳ năm trước; đơn phản ánh, kiến nghị và đơn thư khác 515 đơn, đơn đủ điều kiện xử lý và thuộc thẩm quyền 366 đơn, đã giải quyết 226 đơn, đạt 61,7%.

Cùng với đó, Thường trực HĐND Huyện chỉ đạo đổi mới việc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND Huyện và việc tổng hợp ý kiến cử tri theo hướng lồng ghép việc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND Huyện cùng đại biểu HĐND xã theo khu vực dân cư. Đầu năm 2022, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, do đó công tác tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cũng được chỉ đạo thực hiện linh hoạt bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp, tiếp nhận tổng hợp được hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và lãnh đạo địa phương. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri đều có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND cấp xã tại địa bàn tiếp xúc để lắng nghe, trực tiếp giải đáp các kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Công tác tổng hợp ý kiến cử tri đảm bảo đầy đủ, phân theo từng lĩnh vực để chuyển cho UBND Huyện và các cơ quan liên quan giải quyết, trả lời theo thẩm quyền.

7. Việc chỉ đạo hoạt động của các Ban HĐND Huyện; theo dõi hướng dẫn hoạt động HĐND các xã, thị trấn:

Thường trực HĐND Huyện đã chỉ đạo các Ban HĐND Huyện ban hành Kế hoạch công tác năm 2022 và tổ chức hoạt động của các Ban HĐND theo Kế hoạch đã đề ra; phân công các Ban thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình và các nội dung theo thẩm quyền trình kỳ họp thứ 6, 7, 8, 9 HĐND Huyện khóa XII.

Chỉ đạo các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND Huyện xây dựng lịch tiếp công dân, kế hoạch giám sát tại địa bàn ứng cử, tổ chức việc tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 7 HĐND Huyện khóa XII và gửi Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri về Thường trực HĐND Huyện để tổng hợp chuyển UBND Huyện và các cơ quan liên quan giải quyết, trả lời theo thẩm quyền.

Thường trực HĐND Huyện duy trì việc tổ chức Hội nghị giao ban với các Tổ đại biểu HĐND Huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn, qua đó kịp thời tổng hợp, giải đáp các vướng mắc; đồng thời, hướng dẫn các vấn đề về nghiệp vụ hoạt động HĐND, đã giúp Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã, thị trấn nâng cao hiệu quả trong công tác hoạt động của HĐND.

8. Phối hợp công tác với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN Huyện; giữ mối liên hệ với Tổ đại biểu và đại biểu HĐND Huyện:

Thường trực HĐND Huyện đã thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo và duy trì tốt mối quan hệ phối hợp với Ủy ban nhân dân và Thường trực UBMTTQVN Huyện, bảo đảm sự thống nhất theo đúng nguyên tắc và quy định của pháp luật; phối hợp với UBND Huyện trong công tác chuẩn bị nội dung các kỳ họp, công tác tiếp công dân, trả lời đơn thư, giải quyết kiến nghị của cử tri, công tác giám sát, khảo sát; phối hợp

với UBMTTQ Việt Nam Huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn trong hoạt động giám sát, khảo sát, phản biện và công tác tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND Tỉnh, Huyện.

Trong công tác giám sát của Thường trực và các Ban HĐND Huyện, từ khâu xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hiện đều có sự tham gia của đại diện Thường trực UBMTTQVN Huyện, các cơ quan liên quan và các Tổ đại biểu HĐND Huyện và lãnh đạo địa phương; nhiều cuộc giám sát đối với các lĩnh vực liên quan rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân còn mời thêm sự tham gia của đại diện các tổ chức chính trị xã hội ở huyện. Qua theo dõi tình hình ở cơ sở một số Tổ đại biểu và đại biểu HĐND đã kịp thời phản ánh những vấn đề bức xúc để Thường trực HĐND có ý kiến với UBND và các cơ quan có biện pháp tháo gỡ, giải quyết kịp thời.

9. Một số hoạt động khác:

Trong năm 2022, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ theo luật định, Thường trực HĐND Huyện đã thực hiện những nội dung sau:

- Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Tham gia vào các hoạt động chung của lãnh đạo huyện trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần-2022; các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước và địa phương; tham gia các hoạt động thăm hỏi, làm việc cùng lãnh đạo Huyện ở các địa phương, đơn vị trong và ngoài huyện.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị do UBND Huyện và các cơ quan ban ngành, đoàn thể ở huyện tổ chức; tham dự các kỳ họp HĐND, các hội nghị, giao ban do tỉnh tổ chức; tham dự các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND Tỉnh bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến do điều kiện dịch bệnh Covid-19 và tổng hợp ý kiến cử tri chuyển các cơ quan giải quyết theo quy định; tham gia với Đoàn giám sát HDND Tỉnh giám sát về tình hình chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các xã; tham dự cuộc giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Tỉnh tại UBND huyện Núi Thành.

10. Đánh giá chung:

Nhìn chung, hoạt động của Thường trực HĐND Huyện trong năm 2022 đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật khác có liên quan; thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, ngày 22/12/2022 về Chương trình hoạt động của HĐND Huyện năm 2022. Các nội dung thuộc trách nhiệm, quyền hạn Thường trực HĐND Huyện được thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, thể hiện rõ vai trò là cơ quan Thường trực của HĐND Huyện. Vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên Thường trực HĐND Huyện được phát huy, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số. Thường trực HĐND Huyện đã phối hợp với UBND Huyện và các cơ quan liên quan trong công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp; hoạt động giám sát được tiến hành thông qua nhiều hình thức khác nhau, cùng với sự đổi mới về nội dung, phương pháp tiến hành đã giúp nâng cao hiệu quả giám sát. Mặc

dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng nội dung giám sát được lựa chọn kỹ, hoạt động giám sát được thực hiện đảm bảo theo kế hoạch, chất lượng được nâng cao, tập trung vào các vấn đề lớn, có tác động tích cực đến việc thúc đẩy thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Huyện và các vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Thường trực HĐND Huyện trong năm 2022 còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

- Năm 2022, mặc dù Thường trực HĐND Huyện đã tích cực đổi mới hoạt động, chỉ đạo triển khai các hoạt động của Thường trực HĐND ngày càng có trọng tâm, chất lượng hơn, chỉ đạo đôn đốc UBND Huyện và các ngành triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt kết quả khá tốt. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại hạn chế nhất định: Có 04/34 chỉ tiêu không đạt theo kế hoạch đã đề ra (*cụ thể: Sản lượng lương thực có hạt; Mức giảm tỷ lệ sinh con 3 trở lên; Tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; Tỷ lệ người dân tham gia BHYT*), tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện đạt thấp; tình hình sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn; việc triển khai thi công các dự án XDCB còn chậm; công tác giải quyết các vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn nhiều bất cập, một số dự án chậm tiến độ bàn giao mặt bằng; công tác giải ngân đạt tỷ lệ thấp; công tác xây dựng, lấn chiếm, chuyển mục đích đất đai trái phép còn diễn biến phức tạp, xử lý thiếu kiên quyết; số lượng đơn thư phát sinh nhiều, nội dung chủ yếu liên quan về đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; việc tham mưu giải quyết các vướng mắc, tồn đọng ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm... Một số nội dung Đại biểu HĐND phản ánh, Thường trực HĐND Huyện đã kiến nghị qua các cuộc giám sát, khảo sát nhưng chưa có giải pháp giải quyết, khắc phục triệt để.

- Hoạt động chất vấn trong kỳ họp HĐND còn hạn chế, nghèo nội dung, chất lượng, hiệu quả chưa cao. Công tác giám sát của HĐND Huyện và tổ chức công tác giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND Huyện, đa số thành viên các ban hoạt động kiêm nhiệm nên tham gia các cuộc giám sát còn chưa đầy đủ, một số thành viên lần đầu tham gia đại biểu HĐND Huyện, thành viên các Ban HĐND Huyện nên kỹ năng, kinh nghiệm giám sát còn những hạn chế.

- Thời gian gửi tài liệu kỳ họp của UBND Huyện và các ngành còn chậm so với quy định, vì vậy trong công tác khảo sát, thẩm tra các nội dung trình kỳ họp HĐND Huyện gặp khó khăn, ảnh hưởng đến chất lượng các báo cáo thẩm tra tại kỳ họp; công tác thẩm tra chủ yếu dựa trên văn bản báo cáo, chưa đầu tư nhiều thời gian cho việc khảo sát thực tế.

- Nhiều Tổ đại biểu HĐND Huyện chưa duy trì các cuộc họp thường kỳ; hoạt động giám sát của Tổ đại biểu còn lúng túng. Tổ chức tiếp xúc cử tri chưa đa dạng, chưa đổi mới về hình thức, chưa thu hút được đông đủ cử tri tham gia, một số Tổ đại biểu tổ chức tiếp xúc cử tri, tổng hợp báo cáo còn chậm trễ; công tác giám sát giải quyết ý kiến cử tri còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. Công tác tiếp công dân của đại biểu HĐND Huyện ở địa bàn ứng cử chưa được tổng hợp báo cáo đầy đủ về Thường trực HĐND Huyện.

- Việc tra cứu, nghiên cứu tài liệu của đại biểu HĐND Huyện được gửi trước qua mạng (Q-Office) còn chưa kịp thời; một số đại biểu chưa nghiên cứu kỹ tài liệu trước khi tham dự kỳ họp, nên nội dung phát biểu chưa thật sự trọng tâm, chặt chẽ.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023:

1. Về tổ chức kỳ họp HĐND Huyện:

Năm 2023, HĐND Huyện dự kiến sẽ tổ chức 04 Kỳ họp, trong đó: 02 Kỳ họp thường lệ (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) và 02 Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp chuyên đề vào tháng 4/2023 và tháng 9/2023). Ngoài ra, tùy theo tình hình thực tế và yêu cầu công việc, Thường trực HĐND Huyện thống nhất với UBND Huyện, các ngành có liên quan để tổ chức các kỳ họp chuyên đề trong năm 2023.

1.1. Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023: Dự kiến tổ chức vào giữa đầu tháng 7 năm 2023. Tại Kỳ họp này, HĐND Huyện sẽ xem xét, quyết định các nội dung: Bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2023; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 và xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Huyện.

1.2. Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023: Dự kiến tổ chức vào tháng 12 năm 2023. Tại Kỳ họp này, HĐND Huyện sẽ xem xét quyết định các nội dung: Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024; phân bổ dự toán thu chi ngân sách nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND Huyện bầu, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Huyện.

1.3. Kỳ họp chuyên đề năm 2023: Dự kiến tổ chức 02 Kỳ họp chuyên đề vào tháng 4/2023 và tháng 9/2023. Tại các Kỳ họp chuyên đề này HĐND Huyện xem xét quyết định các nội dung cụ thể hóa các quy định của Trung ương, Tỉnh, các nội dung UBND Huyện, các ngành trình và xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Huyện.

2. Hoạt động của HĐND Huyện:

2.1. Hoạt động của Thường trực HĐND Huyện:

- Tổ chức hoạt động của HĐND Huyện đảm bảo theo Chương trình công tác trong năm 2023 đã đề ra.

- Phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQVN Huyện, Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Huyện đề xuất nội dung, chương trình cụ thể các kỳ họp thường lệ, kỳ họp chuyên đề theo kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND Huyện năm 2023. Đề nghị UBND Huyện xây dựng Đề án đánh giá và quản lý đất công ích trên địa bàn huyện.

- Duy trì thường xuyên và nâng cao chất lượng các phiên họp Thường trực HĐND Huyện thường kỳ hằng tháng; xem xét tổ chức phiên họp giải trình những vấn đề bức xúc, cử tri quan tâm. Giao các Ban của HĐND tham mưu nội dung để tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND Huyện đề nghị giải trình về những vấn đề cụ thể mà cử tri và nhân dân quan tâm.

- Phối hợp UBND Huyện, các ngành và địa phương xử lý kịp thời, cho ý kiến đối với các vấn đề phát sinh theo đúng quy định pháp luật và thẩm quyền của Thường trực HĐND Huyện.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nội dung giám sát của HĐND, Thường trực HĐND theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND Huyện.

- Chỉ đạo, điều hòa, phát huy hiệu quả hoạt động của các Ban HĐND Huyện; tăng cường vai trò, trách nhiệm các thành viên Thường trực HĐND Huyện.

- Thực hiện tốt các quy định về tiếp nhận và xử lý đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; tổ chức tốt việc tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Giám sát việc xử lý, giải quyết đơn thư do Thường trực HĐND chuyển đến cơ quan, đơn vị giải quyết theo thẩm quyền.

- Tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng văn bản điện tử trong công tác chỉ đạo, trao đổi thông tin phục vụ công tác, tổ chức các kỳ họp, hội nghị, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri.

- Duy trì việc tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND Huyện với các Tổ đại biểu HĐND Huyện và Thường trực HĐND xã, thị trấn; chỉ đạo rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết HĐND Huyện.

- Phối hợp với UBMTTQVN Huyện, Thường trực HĐND, UBMTTQVN cấp xã trong các hoạt động giám sát, tổ chức tiếp xúc cử tri. Tổng hợp ý kiến cử tri gửi các cơ quan, đơn vị liên quan trả lời, giải quyết theo thẩm quyền. Giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến cử tri. Đề nghị UBMTTQVN tham gia giám sát và phản biện xã hội một số đề án, chương trình do UBND Huyện trình có tác động lớn đến KT - XH, đời sống Nhân dân; giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND Huyện đã ban hành; đánh giá hoạt động của Tổ đại biểu, đại biểu HĐND Huyện theo quy định.

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức chuyển học tập kinh nghiệm, nâng cao năng lực đại biểu HĐND Huyện khóa XII.

2.2. Hoạt động của 02 Ban HĐND Huyện:

- Các Ban chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động của mình theo chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân Huyện năm 2023. Tổ chức và phối hợp với Thường trực HĐND Huyện, HĐND các địa phương giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND Huyện, việc thực thi pháp luật trong các cơ quan Nhà nước và các đơn vị liên quan khác.

- Thường xuyên theo dõi, tổng hợp, đánh giá hoạt động của các Ban HĐND Huyện theo định kỳ, tăng cường trách nhiệm của các thành viên Ban; đổi mới và thực hiện tốt việc thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình của UBND Huyện trình kỳ họp, các vấn đề liên quan khác theo đề nghị của Thường trực HĐND Huyện và theo quy định của pháp luật.

2.3. Hoạt động của Tổ đại biểu và đại biểu HĐND Huyện:

- Chủ động, phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban HĐND Huyện, các cơ quan liên quan thực hiện việc giám sát, tổ chức tiếp công dân tại địa phương được

bầu, phát huy vai trò giám sát của đại biểu thông qua các kỳ họp và giữa 02 kỳ họp HĐND Huyện liên quan đến các nội dung: Chất vấn, trả lời chất vấn, tham gia thảo luận, kiến nghị, yêu cầu cá nhân hoặc tổ chức giải quyết những vấn đề bức xúc cử tri quan tâm.

- Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND Huyện, các kỳ họp của địa phương nơi Đại biểu được bầu, thực hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử theo Luật định; tổ chức và phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành tiếp xúc cử tri, tổng hợp đầy đủ ý kiến, nguyện vọng của cử tri gửi đến cơ quan chức năng trả lời, giải quyết và thường xuyên theo dõi, báo cáo với cử tri, với Thường trực HĐND Huyện về kết quả giải quyết những vấn đề cử tri phản ánh của các cơ quan chức năng liên quan.

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Thường trực HĐND Huyện khóa XII.

Nơi nhận:

- TT HĐND Tỉnh;
- TTHU, LĐUBND Huyện;
- TTUBMTTQVN, các đoàn thể Huyện;
- Các Đại biểu HĐND Huyện;
- Các phòng, ban ngành của Huyện;
- CPVP, TH VPHĐND&UBND Huyện;
- TT HĐND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

10